



ขี้ควายอัดเม็ดหนองบัวท้าว...ขายดี

บ้านหนองบัวท้าว อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นชุมชนใหญ่ที่มีอาชีพทำการเกษตร โดยเฉพาะในด้านปศุสัตว์แล้ว มีการเลี้ยงควายทั้งไว้ใช้งานและไว้ขายเข้าสู่โรงฆ่ากว่า 600 ตัว

ไอ้ "เจ้าทวย" ในชุมชนแห่งนี้ เมื่อมันเดินไปสู่ท้องทุ่ง มักจะไม่รักษามารยาท จะขี้เรี่ยราดตามถนนหนทาง สร้างความสกปรกและรำคาญให้แก่ผู้ใช้ถนนทั่วไป ยิ่งในยามเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว... ขี้ (ควาย) เปียกนั้นส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวล

โรงเรียนบ้านหนองบัวท้าว จึงหาทางแก้ไขในรูปแบบ "วิกฤติเป็นโอกาส" เพราะในช่วงของหน้าแล้ง ที่โรงเรียนก็มีปัญหาในเรื่องใบไม้แห้งร่วง ถ้าจะเผาทิ้งก็เป็นการทำลายสภาพแวดล้อม จึงขอความร่วมมือกับชุมชน (ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองเด็กนักเรียน) ทำโครงการ "ขี้ควายช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" ขึ้น

และในการตั้งโครงการนี้ ก็ได้ ขอการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนม ซึ่ง คุณพิสุทธิ สวาบกิจ หัวหน้าสถานีฯ ก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยการให้ สารเร่ง พด. 1 พร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้แก่ครู นักเรียน และชาวบ้านในการทำปุ๋ยหมัก

จากความรู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ พวกเขาจึงเอาขี้ควายมาผสมกับพวกใบไม้ร่วงทั้งหลาย และเศษขยะ มาเป็นวัตถุดิบในการทำปุ๋ย ซึ่งก็ทำให้ถนนในหมู่บ้านที่สกปรกน่ารังเกียจ สะอาดสะอ้าน...น่าใช้สัญจรขึ้น

ผลผลิตปุ๋ยหมักจากโรงเรียนบ้านหนองบัวท้าว ได้ส่งขายให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครพนมและใกล้เคียง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

รายได้จากการขายปุ๋ยนี้ ส่วนหนึ่งก็ได้แบ่งมาสนับสนุนกองทุนอาหารกลางวัน ช่วยเหลือน้องผู้หิวไทยเดือนละ 900-1,400 บาท ตามแต่ว่าเดือนไหนจะขายปุ๋ยได้มากน้อย

และที่เก๋ไปอีกอย่างหนึ่งของ ครูนักเรียนบ้านหนองบัวท้าว ก็นอกจากรที่จะขายปุ๋ยหมักแล้ว ยังผลิตปุ๋ยขี้ควายอัดเม็ดออกมาขาย มันก็เข้าเป้า เช่นขายดีไม่แพ้ปุ๋ยหมักผง

ซึ่งในกิจกรรมในการทำปุ๋ยแบบนี้ หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนม บอกว่า...สถานีพัฒนาที่ดินทุกแห่งของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งจะให้การสนับสนุนโรงเรียนและชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ให้ทำปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน ด้วยสารเร่ง พด. 1

...หรือปุ๋ยชีวภาพด้วยการใช้สารเร่ง พด. 2 หรือทำปุ๋ยหมักที่ป้องกันโรครากเน่าด้วยสารเร่ง พด. 3 ตลอดจนการปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การใช้ประโยชน์จากแฝก...

หน่วยงานใดที่สนใจและอยากจะทำกิจกรรมแบบโรงเรียนบ้านหนองบัวท้าว ก็ติดต่อขอรับการสนับสนุนได้จากสถานีพัฒนาที่ดินใกล้หน่วยงานของท่าน โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นภาคใด จังหวัดใด.

ดอกสะแบง